

LINH HỒN

SAGIANG

I.- LINH HỒN VẠN VẬT

Trong vũ trụ tất cả từ vật thể và sanh vật thể đều có linh hồn, do vi linh tử cấu trúc tạo hình và trở thành tiểu thủ lĩnh hay đại thủ lĩnh ngự trị mỗi vật thể. Đại thủ lĩnh chính là Tâm linh của vật thể, mà con người thường cho rằng chỉ có con người mới có linh hồn, do họ chưa chiêm nghiệm được tầm sinh động của vi linh tử trong cấu trúc Tứ đại (Lửa, Đất, Gió, Nước) trong thực vật và trong động vật. Con người là sinh vật ưu tú nhất vũ trụ. Con người tạo sinh động cho tất cả vạn vật, không chỉ riêng địa cầu mà còn ở tất cả sanh hành tinh khác trong vũ trụ. Cho nên chúng ta đã thấy đĩa bay từ các sanh hành tinh đến tham quan địa cầu, bị thảm nạn rơi xuống địa cầu rất nhiều trên 8 chiếc, được các nhà Bác học nghiên cứu nghiêm túc và giữ bí mật cuộc khảo sát thân xác của phi hành gia hành tinh, cùng cơ giới và xác các đĩa bay. Họ xác nhận con người đĩa bay cũng có cơ thể như con người địa cầu, tuy có đôi phần khác biệt, chung quy não bộ của họ cũng như não bộ chúng ta nhưng bộ óc của họ to lớn hơn và có 32 lượn sóng, trong lúc các nhà Bác học lỗi lạc chúng ta chỉ có 24 lượn sóng, cho nên xương sọ của họ dài ra sau, chứng minh kiến thức thông minh họ cao gấp rưỡi người địa cầu. Họ chết, linh hồn họ có lẽ thăng hoa về sanh hành tinh của họ, hay có thể họ bám víu vào cõi Sắc giới địa cầu để tiếp nhận tái sinh kiếp. Khi vi linh tử cấu trúc ra Định tinh đo khoáng vật vi linh tử, chúng đã có yểm trợ ngũ năng để cấu trúc từ hành tinh và sanh hành tinh hoàn hảo rồi và chúng chủ trị tứ đại. Chúng ta xét nghiệm Lửa, Đất, Gió (Không khí) và Nước có linh hồn do chúng cũng phát sinh ra, tăng trưởng và chết đi. Như Lửa bình thường không có, chỉ khi nào có ánh lửa nhóm lên tức là sinh, và tăng trưởng nếu có bồi (củi, dầu, hoá chất) chúng trở thành Hoả thần hung bạo, khi hết bồi chúng tắt ngúm đi tức là chết. Như vậy Đất, Gió, Nước cũng thế, tức nhiên do Tiểu thủ lĩnh và Đại thủ lĩnh điều hành, Tiểu thủ lĩnh trong từng nhóm nhỏ, còn Đại thủ lĩnh, tức là Linh hồn của từ vật thể. Tới vi linh tử thực vật cấu trúc thực vật cũng vậy Linh hồn của cây cỏ nằm ở gốc cây giữa rễ và thân cây, còn tiểu thủ lĩnh ở rễ, thân, lá, hoa, quả. Vi linh tử động vật cấu trúc động vật qua 5 loại:

1.- NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT

Những đơn bào động vật không chết về già, chỉ phân thân ra làm 2 tiếp tục tăng trưởng, vi trùng và vi khuẩn chỉ chết do lửa đốt hay độc chất, thuốc diệt trùng. Vi trùng rất độc hại, còn vi khuẩn đôi khi giúp ích lên men, lên meo, lên mốc để chế tạo ra nhiều món ăn hữu ích, thông thường là đậu hủ, nước tương, rượu và những nước uống lên men.

2.- THẤP SINH ĐỘNG VẬT

Các thân xác cỏ rác mục hoặc tro mục được cấu trúc thành Thấp sinh động vật có đời sống ngắn ngủi, thường phá hại mùa màng vườn tược: mò, mòng, rầy, phù du.

3.-HOÁ SINH ĐỘNG VẬT

Giống này đẻ trứng, nở ra ấu trùng, lớn lên làm kén trở thành nhộng, đủ ngày tăng trưởng, cắn kén chui ra thành con vật: ruồi, muỗi, ve, bướm, thạch sùng, kiến dương, ve... riêng loài ếch nhái ấu sanh là con nòng nọc, tăng trưởng rụng đuôi mọc chân sống lưỡng cư.

4.- NOÃN SINH ĐỘNG VẬT

Dưới nước thủy tộc tôm cá rùa trạch..., trên đất liền, loài bò sát rắn, rít, thằn lằn, rắn mối, bò cạp..., trên không loài diều cầm, gà, vịt, ó cao, chằng nghịch, giò giẻ, cu, cường, nhông, quạ, ó, diều, kết...Chúng đẻ trứng ấp nở ra con.

5.- THAI SANH ĐỘNG VẬT

Ở dưới nước loài kinh ngư, ngạ ngư, nhân ngư, cá mập, cá voi, cá heo, cá nước... ở trên đại lục loài động vật 4 chân: cạp, beo, su tử, chó, mèo, trâu, bò, chuột, bọ, ngựa voi, lạc đà, hưu, nai, mễn, hưu cao cổ, khỉ, vượn, dã nhơn, tuyết nhơn...trên không có loài dơi...Chúng mang thai đẻ con và cho bú. Chúng chia ra 2 loại: hiền lành ăn cỏ hoa lá, hung dữ ăn thịt sống, do đó loại hiền lành thường làm thực phẩm cho loại hung dữ.

Năm loại động vật này là tiền sinh của Nhơn sinh động vật, có thân xác tương tự loài đười ươi, hay tuyết nhơn, nhưng số N nhiễm thể chênh lệch nhau tới 2 điểm, nên thuyết Darwin dựa vào duy vật biện chứng cho rằng thủy tổ của loài người, bị các nhà Bác học bác bỏ khi nghiệm xét qua DNA về tế bào gốc của con người khác hẳn loài thú. Hơn nữa linh hồn của con người siêu việt hơn tất cả thú cầm. Tuy nhiên theo huyền thoại những Nhân mã, Nhân điều, Nhân sư, Nhân xà, Nhân hổ, còn khắc trên các vách đá, hang động, hoặc hình vẽ trong các kim tự tháp, hoặc trên trống đồng Ngọc Lũ chưa được phối kiểm có không.

II.- SINH ĐỘNG LINH HỒN

Tâm linh vạn vật, cũng như linh hồn con người, khi vạn vật tạo hình vi linh tử cấu tạo ra và điều động với tư thế chủ thể hay tâm linh cho nên chúng tùy thuộc vào vạn vật mà sinh hoá sống chết, tăng trưởng, nhưng tất cả đều theo định luật “Thành trụ hoại không” mà hiện hữu và tan rã trả về nguyên tử hết. Như thế chúng đi từ nguyên tử thành vật thể, và từ vật thể trở về nguyên tử. Cho nên đức Phật nhận định “Không tức thị Sắc, Sắc tức thị không” rất chính xác do nguyên tử quá nhỏ bé ở trong hỗn nguồn khối đen tối như không có gì hết, thể mà khi chúng hợp lực nhau từ ánh lửa tí teo thành một khối lửa với nhiệt độ khổng lồ mới phát ra tiếng nổ bắt đầu xây dựng một vũ trụ mới. Rồi cũng chính vi linh tử cũng là nguyên tử lần lượt cấu tạo ra Định tinh, Hành tinh, Hộ tinh và làm chủ thể, tức là linh hồn hay Tâm linh. Từ đó tạo lập ra Tứ đại trên các sanh hành tinh, tiếp theo là Thực vật, Động vật, cuối cùng tới Nhơn sinh. Các vi linh tử làm chủ thể mỗi vật thể sinh động điều hành tùy từng trường hợp. Sinh vật thể có linh hồn, Tâm linh, sinh động nhiều hơn từ vật thể, do chúng theo đạo luật “Luân hồi quả báo” có thăng hoa do thiện quả và giáng cấp do ác quả quá nhiều. Chúng ta đâu ngờ thực vật thăng hoa lên hàng ngũ Thấp sinh động vật và hoá sinh động vật. Còn động vật thăng hoa lên nhơn sinh, cũng có khi nhơn sinh ác đức giáng cấp xuống súc sanh, và động vật quá ác cũng bị giáng cấp xuống thực vật. Công việc này do tiềm thức của linh hồn thường phạt công minh. Riêng linh hồn con người mới ưu đãi nhưt và tinh hoa nhưt của vũ trụ, mệnh danh “Chúa tể vạn vật” điều ngự vạn vật, dời non lấp biển, đốt rừng lấy đất làm vườn ruộng, đốn cây về cất nhà, chế biến vật dụng. Đối với Hoả thần hung bạo, lại điều động hoả thần thành hoả công trận, thành hoả tiễn, thành bom, sử dụng chạy máy, nấu nước, sưởi ấm. Đối với Thổ thần hung tợn gây địa chấn tạo hoả diệm sơn, sóng thần, bắt phải giữ gìn đất đai ruộng nương, mưa thuận gió hoà. Đối với Phong thần dữm mãnh bạo tố sập nhà sập cửa cùng với Thủy thần gây bão lụt và Đại hồng thủy khủng khiếp, con người lại bắt gió chạy máy phong điện cơ lấy điện sử dụng, làm thủy phong luân xa bom nước vào ruộng, lấy nước làm con đội trục tàu chìm, lấy nước làm ẩm phẩm, nhưt là trà tam rượu tứ tha hồ ngắt ngưng. Linh hồn con người gồm có 3 phần: Ý thức, Vô thức và Tiềm thức là chánh yếu điều ngự toàn thân và vạn vật với hợp lực của Ngũ năng và vi tử gốc của Linh hồn (Tâm linh). Vậy sinh động của linh hồn biến chuyển tùy hoàn cảnh phức tạp, không chuyên định gì cả. Một võ sĩ, tập trung tâm tư (Linh hồn) vào thế công và thế thủ, một thợ máy chú tâm vào máy móc chỗ nào hư hỏng điều hành sửa chữa, một bác sĩ chính đạt suy niệm bịnh tình chữa trị tốt đẹp cứu thoát nạn tật bệh cho thân chủ. Như vậy Linh hồn luôn hoạt động không ngừng nghỉ, chí đến lúc ngủ cũng còn mộng寐 do linh hồn không ổn định, cho nên linh hồn luôn xáo trộn chất chứa tà niệm, tạp niệm, tư tưởng, lộn xộn trong tâm tư, khiến linh hồn bị vẩn đục, giống như lu nước bị cặn cáo đầy đầy không phản chiếu ánh sáng, nên nó u minh. Quan niệm này liên đới với Tâm tư bị bức màn u minh che lấp không nhận định rõ lẽ chánh tà, nên thường xử sự lệch lạc mọi hành động của con người gây ra tội lỗi, tham sân si hận cử choán trọn mọi suy tư của linh hồn. Chính vì thế mà chúng ta rất khó tu tâm dưỡng tánh. Ai cũng muốn mình làm lành lánh dữ, nhưng tâm tư bị xáo động bởi u minh, nên thay vì làm lành lại hoá ra hại người như cứu giúp tên ác tặc dụ dỗ đi cứu giúp kẻ nghèo, cứu đói khổ, bằng cách cướp giựt tài sản kẻ khác gây ra ác nghiệp. Sinh động này do u minh gây thảm hại lương tri. Linh hồn ác nhơn vẩn đục nên chỉ nghĩ những chuyện ác độc, sát hại tha nhơn để hưởng lợi, nhưt là các chánh trị gia chỉ chuyên lừa dối thiên hạ, bịp bợm khoe khoan hào nháng để dụ dỗ tha nhơn theo làm nô lệ tinh thần hết sức khéo léo, cho hưởng quyền lợi còn con, nếu không thuận tình sẽ có kế hoạch hãm đoạ, bắt thân nhân làm con tin, buộc phải chấp nhận, còn cưỡng lý nữa là thủ tiêu bí mật. Trường hợp này đã đưa đến độc tài đảng trị, hay cộng sản bạo tàn đã từng diễn đạt ở trần gian với chủ trương “Làm chánh trị phải trải qua thủ đoạn mới thành công” như trong Nam bộ kháng chiến, Trung tướng Nguyễn Bình xử quỹ nhận thấy Lục lượng Dân xã Đảng của Đức Thầy Huỳnh giáo chủ cao thanh thế, nên mời hợp tác trở thành một trong 5 Sư đoàn Nam Bộ :1.- Thanh niên Tiền Phong, 2.- Kháng chiến Cộng sản đảng 3.- Quốc Dân Đảng Nguyễn hoà Hiệp, 4.-Lục lượng Cao Đài Nguyễn thành Phương, 5.- Dân xã Đảng đức Huỳnh giáo chủ. Nhưng cộng sản đảng lại giành tư thế chủ động chống pháp, sai Bửu Hương mời đức Huỳnh giáo chủ hợp âm mưu giết hại chặt thân xác ra làm 3 khúc đem thủ tiêu ở 3 tỉnh: SaDec, Long xuyên và Châu đốc để tín đồ không thể tìm được xác về an táng. Chúng độc ác phá tan hình thức 5 sư đoàn để độc quyền lãnh đạo kháng Pháp. Sinh động độc ác của linh hồn gốc ác quỷ rất tai hại cho nhơn loại, luôn bị nguyên rủa và còn bị đoạ đày trong tái sinh kiếp làm nợ quỹ súc sanh. Trái lại sinh động thánh thiện của linh hồn hiền lành, trung thân hiếu tử luôn xả thân cứu trợ từ vật chất đến tinh thần cho nhơn loại cao quý thoả đáng cuộc sống yên lành, an cư lạc nghiệp cho tha nhơn, xứng đáng cho chúng ta tôn kính, trong tái sanh kiếp luôn được hạnh phúc giàu sang phú quý. Các tôn giáo tác động tinh thần con người, cấu tạo linh hồn thuần thiện, giúp xã hội bước đường tân tiến, cứu nhơn quần thoát khỏi lưới trầm luân, với mục tiêu cao cả, tránh đi giết hại lẫn nhau vì tranh giành sinh tồn hưởng thụ, bắt tha nhơn phục vụ bất công cho cá nhân

“Trái cây trăm họ bồi công một người” do bức màn vô minh ám ảnh, như là Tham, sân, si, hận chồng chất trong tâm linh phải thực thi cho bằng được. Cũng như đạo giáo ác quỷ luôn khuyến dụ tín đồ hưởng thụ trước tiên, rồi lần lần hướng đi theo tà ý của giáo chủ, như đạo bà Thanh Hải khiến cho tín đồ thống khổ tan nát hạnh phúc gia đình, dâng nạp tài sản cho bà ta hưởng thụ, bây giờ té ngựa ra là bị lường gạt tán tận lương tâm, bà ta bây giờ có chồng có con, an hưởng tài sản kếch sù, không ai kiện cáo gì được cả.

III.- LINH HỒN BIỆT LUẬN

Trong cơ thể con người, linh hồn hệ trọng nhưt, thân xác chỉ là tạm bợ sống gởi một thời gian rồi luân chuyển sang kiếp khác, tính ra 1 triệu năm qua con người chuyển qua rất nhiều kiếp, khi lớn tuổi trường thọ, khi lão niên, khi tráng niên, lúc thiếu niên, lúc ấu nhi, có khi chết yểu, con người gian truân thống khổ trong kiếp sống trầm luân, khổ hải, không biết bao nhiêu kiếp rồi, đo định luật Luân hồi quả báo. Linh hồn ít ai nghĩ đến, chỉ lo sung sướng cái thân xác, hưởng thụ ái ân, sanh con đẻ cháu, tiếp nối mãi. Lại còn thêm nổi tranh đấu sinh tồn, bành trướng thế lực của kẻ ác tâm lợi dụng đưa vào quỹ đạo trực thuộc quyền hành mà đàn ông chịu thôi. Cho nên những linh hồn khi chết đi thăng vào cõi Sắc giới, tiếp nhận siêu tuần điện số chờ đợi kiếp lai sinh, tùy theo nghiệp quả, trong tái sinh kiếp được hưởng thọ hay bị trừng phạt. Cho nên bức thức giả suy nghiệm: Cuộc sống hiện tại hạnh phúc hay thống khổ điều do thiện quả hay ác quả tiền kiếp, vậy tái sinh kiếp mình sẽ ra sao, do hiện kiếp đã hành thiện hay hành ác. Linh hồn hay tâm linh con người ngự trị trong nê hoàn cung với 3 trọng hệ: 1.- Ý thức ở phía bán cầu não trái, lo thu nhận nội cảm quan và ngoại cảm quan báo cáo với vô thức và truyền mệnh lệnh của vô thức cho các cơ quan bộ phận thi hành, 2.- Vô thức ở giữa, nhận báo cáo điều khiển ra mệnh lệnh cho Ý thức thi hành và suy tư những lý luận, những phán đoán, 3.- Tiềm thức ở phía bán cầu não phải có trách nhiệm thu hồi kết quả việc làm của con người lưu trữ tạo ra ký ức, và còn là cố vấn cho vô thức những vấn đề nan giải, cuối cùng nó là quan toà án Lương tâm phán xét thưởng phạt linh hồn ở cõi Sắc giới khi chết, để tạo siêu tuần điện số cho tái sinh kiếp, rất công minh. Quý bậc Trung thân, những bậc hiểu tử, những vị chân tu có linh hồn cao cả khi chết thể xác, linh hồn không còn bị ảnh hưởng tái sinh mà trở thành Thần, Thánh, hay đắc đạo quả thăng hoa lên cõi trời Phạm Thiên, và nếu công quả tu hành chánh đẳng, chánh giác, đương nhiên vinh thăng về Thượng trở thành A la hán, tu tập thành quả lên Bồ Tát và Phật, không còn tái sinh kiếp nữa. Riêng những oan hồn uổng tử tạo ác nghiệp phải bị đoạ vào hàng ngạ quỷ, làm ma, làm quỷ phá hại trần gian, nên có nhiều người hay nhiều nhà bị quỷ ám, khiến người ta sợ sệt. Thật sự chúng không thể giết hại ai được, do chúng chỉ là vi linh tử bé tí teo, chỉ tạo hình dáng dọa kẻ yếu tinh thần, có khi chúng còn đột nhập vào tâm linh con người yếu kém, đẩy linh hồn ra ngoài để làm việc như người sống, tạo thiện duyên cũng có mà tạo ác quả cũng có. Đây là hình thức lên đồng. Đặc biệt những oan hồn không được vào cõi Sắc giới, vất vưởng trên cõi Dục giới, thường được ngoại cảm gia chân tài liên hệ tâm linh, trao đổi những tin tức bí ẩn lúc chết, truy tầm thân xác thất lạc để thân nhân di táng, hay báo tin kẻ sát hại chính xác với bằng chứng rõ rệt, hoặc những tài sản dấu giếm, có khi còn tố cáo tội ác của bạo quyền rất chính xác. Những bậc cao thâm còn sử dụng thần thức và phân thân lạ lùng. Ông Đạo Ba yết kiến Trường Xuân Thạch Động hằng năm bằng thần thức, đường xa vạn dặm nháy mắt là tới, trong lúc thân xác vẫn nằm ngủ. Mục kiên Liên tham quan Cực lạc quốc bằng thần thức. Quý Ngài Phật, Bồ Tát, Cao tăng thường phân thân đi cứu trợ, giải nguy, chữa bệnh thập tử nhất sinh, cứu vớt nạn tai, cùng chung một lúc nhiều nơi khẩn cấp, phân thân rất kỳ diệu, hoàn toàn đầy đủ năng lực, thực thi kết quả 100 %, mà phàm nhơn tục tử nào biết đâu tài lực thần thông quảng đại của quý Ngài đã tận tâm cứu chữa.

Biệt luận linh hồn, được chú tâm nhiều nhưt linh hồn bất diệt, dầu là thực vật, động vật và con người, chỉ có thân xác tứ đại tan rã do “Thân cát bụi trả về cho cát bụi” hoặc “Sanh tại thổ tử hoàn tại thổ”, kế tiếp là “Luân hồi quả báo” linh hồn con người phải chịu nghiệp quả hiện kiếp, tiền kiếp và tái sanh kiếp cứ luân chuyển mãi, chỉ có 2 trường hợp: 1.- Thứ nhưt bớt đi luân hồi do tạo thiện quả dồi dào thăng hoa về Cõi Vô Sắc Giới an nhiên tự tại cho đến khi mãn nghiệp quả, mới tự động trở về cõi Sắc giới để tiếp tục trở lại tái sinh kiếp. 2.- Thứ nhì tu hành đắc đạo quả chánh đẳng, chánh giác thăng hoa về Thượng giới chấm dứt kiếp luân hồi. 3.- Thứ ba được kỳ duyên phận nhiếp độ về Cực lạc quốc hay Thượng giới với điều kiện chuyên tâm niệm Phật, làm lành lánh dữ, tạo thiện duyên. Mong mỗi nhơn quần thức tỉnh cố gắng tạo 1 trong 3 trường hợp hầu thoát vòng tục luy.

Sacramento, ngày 13 tháng 2 năm 2014

SAGIANG